

# เหล็กสยามยามาโตะ สร้างสรรค์เชิงรุก เพิ่มคุณค่า เพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน



เหล็กสยามยามาโตะ สร้างสรรค์เชิงรุก เพิ่มคุณค่าเพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เหล็กสยามยามาโตะ ดำเนินธุรกิจด้วยการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ที่ถือเป็นหน้าที่หลักของทุกคนในองค์กร ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ในเชิงรุก เพื่อความก้าวหน้า พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR)

ภาพรวม CSR ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เหล็กสยามยามาโตะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชน รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โครงการสร้างอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลัวยหอมแผ่นมาบชလူด จังหวัดระยอง ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โครงการปลูกปัญญาสร้างต้นกล้าชุมชน เป็นโครงการให้ทุนต่อเนื่องระดับ ปวส. ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ล่าสุด นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 มอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เอช บีเอ็ม (H-BEAM) จำนวน 5 หลัง แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2560 โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุมนายอำเภอพะโต๊ะ และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เมื่อไม่นานที่ผ่านมา

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เผยว่า “ในการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กเอช บีเอ็ม (H-BEAM) ของเหล็กสยามยามาโตะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรนั้น บ้านจะมีความแข็งแรงคงทน สามารถรับน้ำหนักได้ดี ประกอบกับการออกแบบตัวบ้านให้ลดการปะทะจากแรงลมและกระแสน้ำไหลหลาก พร้อมกับมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นและมีความรวดเร็วในการสร้าง ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับ”

“ เหล็กสยามยามาโตะ เรามีความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 ปีนี้ เราเน้นความสำคัญในเรื่องการศึกษาและเด็ก เพราะปรัชญาของเหล็กสยามยามาโตะ คือ ต้องการสร้างคนให้ประเทศไทยและเพิ่มศักยภาพให้ประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งในด้านการดำเนินงานเรามีงบประมาณถึงปีละ 8-10 ล้านบาทต่อปี โครงการแรกที่จะได้เห็นเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นโครงการ “SYS Education Fund” เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาจนจบปริญญาตรี ซึ่งในทุกโครงการที่เราทำอยู่แล้ว เราก็จะตั้งใจทำต่อไป และเพิ่มเติมด้านการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักรู้ และมาร่วมกันสร้างโอกาสแก่สังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวปิดท้าย